



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีโครงการ เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บริการที่เก็บเอกสาร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด (ขาย
ปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๙๔.๒๕ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ปรานอม จันทร์ใหม่

(นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สัญญาต้นฉบับ



บสังเช่า

งขที่ ๑/๒๕๖๗

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ยื่น บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

ตามที่ท่านได้เสนอราคาต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามใบเสนอราคา เลขที่ KDC๑๕๘R๐๐/PAN/๒๐๒๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตกลงเช่าตามรายการข้างล่างนี้ จึงขอให้ท่านส่งมอบงาน ณ กลุ่มพัสดุ
องค์การ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดการดำเนินงาน ตามขอบเขตของงานเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่แนบท้ายใบสั่งเช่านี้ ** หมายเหตุ ** กำหนดการจ่ายเงินเป็นรายงวด ๆ ละ ๑ เดือน เท่ากับจำนวน ค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่คิดจากรายการที่เกิดขึ้นจริง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด KRUNGHEP DOCUMENT COMPANY LIMITED ผู้เช่า ผู้ให้เช่า	๑	๔๙,๑๕๓.๕๑	๔๙,๑๕๓.๕๑
(ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)		รวม		๔๙,๑๕๓.๕๑
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓,๔๔๐.๗๔
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๒,๕๙๔.๒๕



รวมงานที่ตกลงเช่า จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๙๔.๒๕ บาท
(ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบลบาทยี่สิบห้าสตางค์)

- เงื่อนไขใบสั่งเช่า -

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมส่งเสริมการค้า
- สิ่งของตามใบสั่งเช่านี้ ผู้ให้เช่ายอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง เป็นเวลา - ปี นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบงานเช่าจากผู้ให้เช่า และภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามใบสั่งเช่านี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหา มาเปลี่ยนใหม่หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมโดยเร็ว หรือภายในกำหนดเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้เช่าทั้งสิ้น
- ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบสิ่งของหรือส่งมอบสิ่งของไม่ถูกต้อง หรือส่งมอบสิ่งของไม่ครบจำนวน ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดสอง (๐.๒) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือผู้ให้เช่ายังส่งมอบไม่ถูกต้อง นับถัดจากวันครบกำหนดตามใบสั่งเช่าจนถึงวันที่ผู้ให้เช่า ได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงให้เช่าประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ให้เช่าส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด
- ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งเช่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๕ นับแต่วัน ถัดจากวันที่ครบกำหนดตามใบสั่งเช่าจนถึงวันบอกเลิกใบสั่งเช่า
- ผู้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องจากการที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสั่งเช่านี้
- กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบสิ่งของโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เช่าจะพิจารณาลงโทษผู้ให้เช่าเป็นผู้ใช้งานของทางราชการด้วย

ผู้รับใบสั่งเช่าได้ทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และได้รับใบสั่งเช่าไปในวันที่ออกใบสั่งเช่านี้
เรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อพร้อมประทับตรากิจการ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้เช่า

(นายเกษมสันต์ จันทร์ทน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ผู้ให้เช่า

นายสุภาพ ตั้งตรีรัตน์กุล นายสุบิน เลี้ยงพันธ์สกุล

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
KRUNGTHEP DOCUMENT COMPANY LIMITED